

ใคร? มีอำนาจตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกกระบวน

สำหรับโรงเรียนเอกชนนั้นจะมีทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ วันนี้เราจะพูดถึงในส่วนขอโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ซึ่งจะมี 7 ประเภท คือ (1) ประเภทสอนศาสนา (2) ประเภทศิลปะและกีฬา (3) ประเภทวิชาชีพ (4) ประเภทกวดวิชา (5) ประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (6) ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และ (7) ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยก่อนที่จะเปิดให้มีการเรียนการสอนต้องได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะถือว่าดำเนินการสอนที่ขอด้วยกฎหมาย แต่ปัญหาที่มักเกิดขึ้นคือ เมื่อมีกรณีร้องเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทต่าง ๆ นี้ ใครกันที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายถ้าพบว่ามี การเปิดสอนโดยไม่ขอด้วยกฎหมาย

วันนี้จึงจะขอหยิบยกคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.268/2565 ซึ่งกรณีตามคำพิพากษานี้ เป็นกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาเรียนภาควันโต ได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่าขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมภาควันโต ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษาธิการจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเห็นว่า กรณีไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ได้รับความสะดวกจึงฟ้องคดีต่อศาลขอให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ต้องปฏิบัติ ซึ่งศาลพิจารณาดำเนินการแล้วเห็นว่า การเปิดสอนภาควันโตของชมรมภาควันโตมีลักษณะเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ดังนั้น ศึกษาธิการจังหวัดจึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาออกกระบวนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการฝ่าฝืนในการไม่ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษบุคคลดังกล่าว และยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดการจัดการเรียนการสอนของชมรมภาควันโต เพื่อกำกับติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการเรียนการสอน อันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเอกชนรูปแบบต่าง ๆ นั้นเอง จากคำพิพากษาดังกล่าวทำให้ทราบว่า ใครกันที่มีอำนาจตรวจสอบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ดังนั้นผู้มีอำนาจก็ควรปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ด้วยเช่นกัน...